



จดหมายข่าว

คณะศึกษาศาสตร์สัมพันธ์สร้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557



สารบัญ

กิจกรรมด้านวิชาการ	2	เกียรติความรู้	9
กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ	-	คอลัมน์มนุษย์ Gossip	10
กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา	6	หมอ(ความ)อยากคุย	11
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	8		

ปรัชญา : สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กิจกรรมด้านวิชาการเดือนกันยายน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง



เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Laura Phelps ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก British Council มาเป็นวิทยากรในการอบรมสำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 คน

จุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในชั้นเรียนต่อไป

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ว่า “มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนานักศึกษาให้ดำรงตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักพัฒนาชุมชน/สังคม จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในงานพัฒนาชุมชนขึ้น ณ วัดป่าปฐมชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างนักศึกษาต้นแบบด้านความเป็นผู้มีจิตอาสาในงานการพัฒนาชุมชน/สังคม โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ในโครงการ อาทิ กิจกรรมกระบวนการสร้างจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชนด้วยหลักพุทธธรรม กิจกรรมตัวอย่าง ผู้มีจิตอาสา: ผู้การเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมการบรรยายพุทธจิตอาสา: การมีชีวิตเพื่อผู้อื่น เป็นต้น ในการนี้ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัย “พระครูปลัดนิพนธ์ ธมฺมทีโป” ที่ได้ให้การดูแล บรรยายธรรมและเป็นวิทยากรนำกระบวนการแก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาตลอดระยะเวลา 3 วันที่เข้าค่าย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสพิเศษที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากรธรรมอารมณ์ดี พระมหามงคล วรธมฺมวาที อีกด้วย

ตลอดการเข้าค่ายกิจกรรมส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่มุ่งสร้าง/พัฒนานักพัฒนาชุมชนให้เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน



นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ภรตสร้อย แก่นทอง ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และอาจารย์ศานติกร พินยงค์ นำนางสาววรรณุช แซ่จิว นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หมู่เรียน 57/82 เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีผลงานประจักษ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักเรียนทุน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 73 คน ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 39 แห่ง ทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการรัฐมนตรีกว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวนฤมล ไทยวิรัช รักษาการเลขาธิการที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้านระบบบริหารจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 4 ปี 2557



นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 หมู่เรียน 54/69, 54/70, 54/71 เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 2 หมู่เรียน 54/72, 54/73 เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 24 กันยายน 2557

โดยเข้าศึกษาดูงานเรื่องราวของประชาธิปไตย ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ในยุคสมัยต่างๆ ผ่านเทคนิค Mix multimedia เข้าชม ห้อง 4 สี โดยห้องสีเหลืองจะบอกเล่าถึงอำนาจอธิปไตย และหลักการสำคัญของประชาธิปไตย สีส้ม จะบอกเล่าถึงพรรคการเมือง สีเขียวจะบอกเล่าถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง สีฟ้าจะบอกเล่าถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งเข้าชมห้องจำลองการเลือกตั้ง ห้องรัฐสภา และแบบจำลองห้องนิติบรรณาธิการ Perspective โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ทั้ง 5 หมู่เรียนเป็นอย่างมาก



**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4 สถาบัน
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**



เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บันทึกข้อตกลงเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาการจัดการ และมนุษยศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร ในด้านการบริหารหน่วยงานด้านการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย ความร่วมมือในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างนิสิต และนักศึกษา และการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพดีชีวีมีสุข**



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สื ปรุมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารร้อยปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุกชัย จารุสมบุรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยาย เนื่องจากการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันรุนแรงในทุกๆ ด้าน การทำงานที่แข่งขันกับเวลา ส่งผลให้เลือกบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพจิตใจเกิดความเครียดสะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ และนำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ นำความรู้ และแนวคิดในการดูแลสุขภาพไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากตัวเอง และขยายวงกว้างไปสู่บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน

นักศึกษาโปรแกรมบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รับมอบเข็มในวันครบรอบวันก่อตั้งโปรแกรมวิชา ปีที่ 16



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบุญธน์ ประธานโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปั้นเกลียว อาคารหอประชุมและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงวันแห่งการก่อตั้งโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งปีนี้เป็นที่ 16 ของการก่อตั้ง และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ประธานรุ่น หัวหน้าหมู่เรียน นักศึกษาดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการภาวะผู้นำ พิธีประดับเข็มสิ่งทอแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกีฬาสิริรัฐประศาสนศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ

เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รอบชิงชนะเลิศ

ซึ่งถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

ในการแข่งขันตอบปัญหา ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาทั่วประเทศ (ระดับภูมิภาค) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา

ชุมนุมกลุ่มอาสารธรรมเพื่อสังคมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ชุมนุมกลุ่มอาสารธรรมเพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ชุมนุมกลุ่มอาสารธรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 2 โดยมี อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม ประธานชุมนุมกลุ่มอาสารธรรมเพื่อสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และอาจารย์วรารณ์ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชุมนุมกลุ่มอาสารธรรมเพื่อสังคม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา



อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว



อาจารย์วรารณ์ พูลสวัสดิ์

โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีม และการทำงานด้านจิตอาสาอย่างไรให้มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ว่า “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”



ในโอกาสนี้ได้มีนักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ มาเข้าร่วมโครงการ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างบรรยากาศความน่ารัก ความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นักศึกษารุ่นใหม่จิตเจ้านักอาสา”

ในช่วงที่ 2 ก็ได้รับเกียรติจาก นายธัชพงศ์ ชาลานูมาศ ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อาสาพาสู้ฝัน”



ในช่วงที่ 3 ก็ได้รับเกียรติจาก นายบุญญวัฒน์ จีระประยูร วิทยากรสร้างสุขและความกตัญญู เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อาสาธรรมหัวใจกตัญญู”



และช่วงที่ 4 เป็นกิจกรรม “Cleaning Day” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 4 จุดใหญ่ ได้แก่ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา บริเวณอาคารทวารวดีศรีราชภัฏ บริเวณอาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม และที่สุดท้ายได้แก่ บริเวณลานกระทิง คณะครุศาสตร์ ก่อนเข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับวัดยานนาวา และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการฟังธรรม เฉลิมพระเกียรติ
อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา ธรรม (ทำ) ดีเพื่อพ่อ มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา ธรรม (ทำ) ดีเพื่อพ่อ มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ 9 โดยได้รับเมตตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับโดยอาจารย์ชัยยุทธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปั้นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดกิจกรรม ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 1300 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง พอเพียงเคียงธรรม โดยพระมหาวิระพล วิโรจญาโณ พระวิเทศการเครือข่ายธรรมะอารมณดี และร่วมกิจกรรมรณรงค์ บัณฑิตไทยไม่โกง โดยการสนับสนุนของเครือข่ายบัณฑิตไทยไม่โกง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมทั้งได้มีการบันทึกเทปกิจกรรมดังกล่าว สำหรับออกอากาศในรายการ “ราชภัฏทอล์ค” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถานีโทรทัศน์นครปฐมเคเบิลทีวี ที่ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี โดยมีหน่วยประชาสัมพันธ์ และทีมงานสถานีโทรทัศน์นครปฐมเคเบิลทีวี เป็นผู้ผลิตรายการ

สำหรับรายการ “ราชภัฏทอล์ค” จะออกอากาศทางช่อง 13 สถานีโทรทัศน์นครปฐมเคเบิลทีวี ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.30 – 10.00 น. และดูรายการย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com



เกร็ดความรู้

รู้ทันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุณประเทศไทยได้กลายเป็นเป้าหมายที่อาชญากรจากประเทศต่างๆ หวังเข้ามาประกอบอาชญากรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากข้อมูลที่คุณวิจัยค้นพบปรากฏว่ามีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยหลายแก๊ง และมีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมที่แตกต่างกันไป เช่น

แก๊งสกินเมอร์ ATM ซึ่งผู้กระทำความผิดจะเป็นชาวรัสเซีย ฝรั่งเศส ยูเครน โรมาเนีย อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยอาชญากรเหล่านี้จะทำการซื้อข้อมูลเหยื่อซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารต่างประเทศและมากดเงินในประเทศไทย หรือมาทำการสกินมิ่งข้อมูลคนไทยและกดเงินในประเทศไทย หรือบางครั้งทำการแฮ็คข้อมูลธนาคาร แล้วกระทำความผิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอาชญากรเหล่านี้มีรายได้จากการกระทำความผิดถึงปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในบางครั้ง การกระทำความผิดของชาวต่างชาติเหล่านี้มีคนไทยเข้าร่วมในการกระทำความผิดด้วย โดยอาจทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องสกินเมอร์ให้ที่ตู้ ATM หรือเป็นคนขับรถพาผู้กระทำความผิดตระเวนกดเงินตามตู้ ATM ต่างๆ

แก๊งหลอกหลวงผ่านอินเทอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาใต้ เช่น ไลบีเรีย แคมเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์ โดยแก๊งเหล่านี้จะทำการหลอกหลวงเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตให้โอนเงินให้ หรือหลอกขายเงินดำ โดยพวกนี้จะอาศัยความโลภของเหยื่อ หลอกหลวงว่าตนเองมีแบงก์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์อยู่จำนวนหนึ่ง แต่แบงก์พวกนั้นถูกเก็บรักษาไว้ด้วยการเคลือบสารเคมีให้เป็นสีดำ (แต่ในความจริงเป็นกระดาษตัดเป็นรูปแบงก์) จะใช้งานแบงก์ได้ต้องนำน้ำยาล้างอีกชนิดมาล้าง สารสีดำจึงออกจากแบงก์ คราวนี้มีจมาซีพจะมีแบงก์เคลือบสีดำ(เป็นดอลลาร์จริง) ประมาณ 2-3 ใบ วัล้างให้เหยื่อดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เหยื่อเชื่อว่าแบงก์ดำในกระเป๋าใช้น้ำยาล้างออกเป็นแบงก์จริงได้ (ความจริงในกระเป๋าเป็นกระดาษดำทั้งหมด ส่วนแบงก์ตัวอย่างเป็นแบงก์จริงที่เคลือบสารสีดำแต่ใช้น้ำยาล้างออกได้) เมื่อเหยื่อหลงเชื่อว่ากระดาษดำในกระเป๋าเป็นแบงก์จริงที่ใช้น้ำยาล้างออกได้ มีจมาซีพก็จะเสนอขายแบงก์ดำทั้งกระเป๋าพร้อมน้ำยาล้าง ในราคาต่างๆตามตกลงกัน นอกจากหลอกหลวงในลักษณะนี้แล้ว ยังมีการหลอกหลวงที่กำลังเป็นที่นิยมของแก๊งเหล่านี้ในปัจจุบัน คือ หลอกให้รัก ส่งดอกไม้ให้ ส่งของขวัญให้ตามเทศกาล จนผู้หญิงหลงรัก แล้วจะทำการขอให้ผู้หญิงโอนเงินให้โดยมีข้ออ้างสารพัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำธุรกิจขาดทุน หลอกโดยใช้ความน่าสงสาร ทำให้หญิงไทยตกเป็นเหยื่อมากมาย

แก๊งกริดหรือล้างกระเป๋า ซึ่งผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านเราเอง เช่น เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา โดยแก๊งเวียดนามจะมีมากที่สุด พวกนี้จะใช้ทักษะความชำนาญในการกริดกระเป๋าโดยจะก่อเหตุในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น งานขายสินค้าตามศูนย์ประชุมต่างๆ งานสงกรานต์ ซึ่งงานเหล่านี้ผู้คนจะหนาแน่นมากเป็นพิเศษ อาศัยจังหวะที่เหยื่อไม่ทันระวังตัว กริดกระเป๋าไปอย่างแนบเนียน หากเป็นแก๊งเวียดนามจะเน้นไปที่โทรศัพท์ราคาแพง ในขณะที่แก๊งกัมพูชาจะเอาทุกอย่าง บางแก๊งมีหัวหน้าเป็นคนไทยและยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อถูกจับ คนไทยจะทำหน้าที่ไปประกันตัวให้

นอกจากแก๊งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกมากมายหลายแก๊งไม่สามารถจะกล่าวได้หมดในที่นี้ ประเทศไทยกำลังจะเปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 นี้ เรามัวแต่ตื่นตันทันว่าเรากำลังจะเป็นอาเซียน เตรียมฝึกปรือภาษาเพื่อจะได้สร้างโอกาสทางธุรกิจเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่เรารู้หรือไม่ว่า จากการเปิดประตูบ้านให้ชาวต่างชาติเข้ามานี้เอง เท่ากับเป็นการเปิดประตูต้อนรับอาชญากรเช่นกัน ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า เหตุผลที่ทำให้คนต่างชาตินิยมเข้ามากระทำความผิดในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นแหล่งหาเงินง่าย คนไทยหลอกง่ายเพราะใจบุญ ชี้สงสาร และยังมีบ้านเช่าชาวต่างชาติ

ดังนั้น เราควรจะช่วยกันดูแล ป้องกันสังคมของเราให้อยู่อย่างสงบ เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ เช่น รับฟังข่าวสารให้มากขึ้นเพื่อให้อ่านทันอาชญากร ช่วยเจ้าหน้าที่สอดส่องบุคคลที่มีลักษณะเป็นที่น่าสงสัย หากพบเห็นพฤติกรรมที่สื่อว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และเมื่อเราเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ อย่างมองว่าคนที่เข้ามาจะนำพาความเจริญมาให้เราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องระมัดระวังว่าบุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้มาช่วยเราแต่อาจมาทำให้เราตกเป็นเหยื่อก็ได้

คอลัมน์มนุษย์ Gossip

โดย ลำหวน



โอ้ยยยยยยย... โดนทวงต้นฉบับ ลำหวนก็รีบปั่นส่ง บก. โดยด่วน....ด้วยความรีบ ก็ต้องหาข่าวแซ่ๆ คันๆ เอามาเม้าท์กันให้กระจาย เริ่มที่ข่าวแรกวันนี้เลยนะจ๊ะ ● ก่อนอื่นเลยลำหวน ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ผศ. สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ. พจนีย์ กงตาล ลำหวนจึงขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจ แต่ทั้ง 2 ท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอดทน เสียสละให้กับพวกเรามาโดยตลอด

● พูดถึงวันหลังงานวันเกษียณมหาวิทยาลัย ลำหวนก็แอบซอกแซกหาข่าวมาเม้าท์ได้เยอะเลยทีเดียว ไปที่หนุ่มคนแรก น้องใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ **อาจารย์พงศ์กร** แค่ดีดกีตาร์โซว์เพลงแรก ก็เล่นเอาบรรดา แฟนคลับกรี๊ดกร๊าด ด้วยความไพเราะของน้ำเสียงและลีลาสุดแสนจะน่ารักในสไตล์อินดี้ของแก เล่นเอาบรรดา แมย์กลมแทบจับกันเลยทีเดียว ได้ข่าวว่าก่อนจะขึ้นครวญเพลงดีดกีตาร์ อาจารย์ถูกหมูแก็ไปแอบซ้อมร้องเพลง ในโถงน้ำหลังมอเลยนะจ๊ะ เอ้า!!! จริงไม่จริงไปถามกันเองจ้า ● อัปเดต เรื่องต่อมา นานๆ จะเห็น**อาจารย์ภรสรัญ** ใส่ชุดไทยรับบเวที ต้าย!!! เตียนไม่ยอมเม้าท์ ร่ำสวยนะคะ ชนะเลิศ!!!! ● แต่ใครจะเชื่อว่า **อาจารย์ปี ธิรัตน์** เห็นมาดไฮโซแบบนั้น ก็สามารถถ่ายทอดศิลปะการร่ายรำออกมาได้อย่างสวยงาม จนหนุ่มๆในงานแอบกระซิบถามว่า ตัวเธอ โสดอะป่าวจ๊ะ อีอิ ● แต่บอกเลยคร่า งานนี้เห็นพิตหุ่นเล่น T25 **อาจารย์พลอย พัชรมน** ชนะขาด เนื่องด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างบวกกับรอยยิ้มพริ้มใจทำเอาหนุ่มๆ ในงานมองตาละห้อย นี่พูดเลย T25 ช่วยได้จริงๆ จ้า ● ภายในงานก็คงไม่มีอะไรที่จะฟินได้เท่ากับ แก๊งฮอว์โมน NPRU แล้วละคะ แหมๆ ก็พ่อบุ๋มทูนหัวของลำหวน แต่ละนาง เอ้ย!! แต่ละนาย ย้อนวัยรำลึกถึงความหลัง ใส่ชุดนักเรียนเต้นเพลงโสดกะปริบกะปรอย น่ารักมากๆ ขอบอก โดยเฉพาะลูกพี่ใหญ่ของแก๊งค์ **อาจารย์นัย ไพโรจน์** ถึงกับบอกว่างานนี้พี่จัดเต็มไอน้อง พี่อยากกลับไปเป็นวัยसरุ่นอีกครั้ง....เห็นท่าดีเข้าของหัวหน้าแก๊งค์เสียก่อน ลำหวนเห็นแล้วยังเสียวแทนเลยนะคะ ไม่ใช่อะไร ลำหวนกลัวกลมจับ หน้ามืด เป็นลมบนเวที โท่ๆ งานนี้พี่จัดเต็มเพื่องานเกษียณของอธิการ เอ้า!! ท่านคณบดี เจ้าขา ตบรางวัลให้อาจารย์ไพโรจน์หน่อยเจ้าคะ..... ขอ 3 ชั้นเลยนะจ๊ะ อีอิอิ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว....ลำหวนอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใย ลำหวน ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ





หมอ(ความ)อยากคุย

คลินิกกฎหมายโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ตอน : แย่งได้

ณ คลินิกหมอโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

คนไข้ : สวัสดีครับ ขอรบกวนปรึกษาเรื่องที่ดินหน่อยนะครับ

หมอ(ความ) : เชิญค่ะ มีทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ

คนไข้ : ผมมีที่ดินอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ผมซื้อไว้ตั้งแต่ ๑๕ ปีที่แล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปตรวจดูพบว่ามีนายมิ่งทำกินปลูกผักผลไม้อยู่บนที่ดินผืนนี้ นายมิ่งบอกว่าเขาทำกินอยู่บนที่ดินนี้มาก ๑๒ ปีแล้ว เขาอ้างว่าเขารู้ว่าเป็นที่ดินของผม แต่ผมก็ไม่เคยทำอะไรเขา เขาอ้างว่าตัวเขามีสิทธิในที่ดินผืนนี้โดยการครอบครองปรปักษ์ ผมจะทำอย่างไรดีเพราะผมจะขายที่ดินผืนนี้และถ้าผมขายไป คนซื้อเขาจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นหรือไม่ครับ

หมอ(ความ) : ที่ดินมีโฉนดหรือไม่คะ

คนไข้ : เป็นที่ดินมีโฉนดครับ

คนไข้ : แต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ผมซื้อที่ดินนี้มาผมไม่เคยไปดูแลที่ดินนี้เลย เพราะที่ดินมันอยู่ไกลจากบ้านผมมาก



หมอ(ความ)อยากคุย

คลินิกกฎหมายโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

หมอ(ความ) : ขอตอบคำถามนะคะ

ข้อที่ ๑ เรื่องการครอบครองปรปักษ์

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ที่ดินที่มีโฉนดของเรา ถ้ามีใครเข้ามาครอบครองที่ดินของเรา โดยสงบ โดยเปิดเผยและคนที่เข้ามาครอบครองนั้นมีเจตนาเป็นเจ้าของ ครอบครองที่ดินของเราเป็นระยะเวลา ๑๐ ปีติดต่อกัน บุคคลนั้นจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเรา โดยการครอบครองปรปักษ์ ดังนั้นนายมิ่งจึงมีสิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของคุณ

ข้อที่ ๒ เรื่องการได้สิทธิในที่ดิน

แต่บุคคลที่ครอบครองปรปักษ์จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดินก่อนนะคะ

ดังนั้นถ้านายมิ่งยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดิน ถ้าคุณอยากขายที่ดิน คุณก็สามารถทำได้และบุคคลที่คุณขายที่ดินให้เขาจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ต่อ

๑. เมื่อบุคคลที่ซื้อที่ดินสุจริต คือ ต้องไม่รู้เรื่องที่นายมิ่งครอบครองปรปักษ์ที่ดินของคุณอยู่

๒. บุคคลที่ซื้อที่ดินได้จ่ายเงินค่าที่ดิน

๓. บุคคลที่ซื้อที่ดินได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อของเขา ก่อนที่นายมิ่งจะได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อนายมิ่งค่ะ